



คำสั่งคณะกรรมการศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ที่ ๑๒ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ด้วยคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ในการศึกษาต่อ การสมัครงาน สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน การปรับตัวในการทำงานและการเข้าสังคม ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการก้าวสู่โลกภายนอกอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ	กรรมการ

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนึ่งหม้ม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	กรรมการ
อาจารย์กิจกรรมทุกหลักสูตรสาขาวิชา	กรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกหลักสูตรสาขาวิชา	กรรมการ
อาจารย์ปกครองทุกหลักสูตรสาขาวิชา	กรรมการ
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
หัวหน้างานอาคารและสถานที่	กรรมการ
หัวหน้างานสหกิจศึกษา	กรรมการ
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
หัวหน้ากีฬา	กรรมการ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดำเนินงาน และร่วมเป็นเกียรติในโครงการ

## ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

นายวิทยา	ศิริคุณ	ประธานกรรมการ
นายรอมฎอน	บุระพา	รองประธานกรรมการ
นายณัฐพล	แก้วทอง	รองประธานกรรมการ
นายชัยชุมพล	ชูราชฎร์	กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ	จันทรา	กรรมการ
นางสาวภัทราภรณ์	เพชรจำรัส	กรรมการ
นายชูเกียรติ	กล้าศักดิ์	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพักตร์	แก้วทองงค์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ประสานงาน กำหนดขอบข่ายกิจกรรม อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม และดูแลนักศึกษา

## ๓. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน

นางสาวเพ็ญพักตร์	แก้วทองงค์	ประธานกรรมการ
นางสาวกาญจนา	ทองดีบ	กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ	จันทรา	กรรมการ
นางสาววิลาวัลย์	ทองนิมิตร	กรรมการ
นางสาวอังคณา	สีม่วง	กรรมการ
นางสาวณปภัช	ชายพรม	กรรมการ
นางสาวธัญญรัตน์	รุณปักษ์	กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงสุพรรณิ	ศรีปาน	กรรมการ

นางสาวพัชรี	ทองช่วย	กรรมการ
นางสาวอชฌา	ทิมกุล	กรรมการ
นางสาวโยทกา	ทองนิมิตร	กรรมการ
นางนภาพร	สมบูรณ์	กรรมการ
นางสาวณัฐธินิดา	ทองเอียด	กรรมการ
นางทิพวรรณ	จักรช่วย	กรรมการ
นางสาวปิยะวรรณ	บุญชื่น	กรรมการ
นางสุปรีดา	บุญช่วยแทน	กรรมการ
นางศศิประภา	ยันตรกิจ	กรรมการ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา		กรรมการ
นางสาวภัทราภรณ์	เพชรจำรัส	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน และรับลงทะเบียนนักศึกษา

#### ๔. วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด

#### ๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

ผศ.ปิยวิทย์	สุวรรณ	ประธานกรรมการ
นายสดุดี	ชูสวัสดิ์	กรรมการ
นายชัยชุมพล	ชูราษฎร์	กรรมการ
นายไกรวิทย์	ชูชาติ	กรรมการ
นายเปรมณัช	ชุมพร้อม	กรรมการ
นายธเนศ	สีบประดิษฐ์	กรรมการ
นายนเรศ	ศรีสุระคุปต์	กรรมการ
นางสถิรพร	เหล็มเจริญ	กรรมการ
นางสาวดุขฎิ	ประธรรม	กรรมการ
นางเน๊ะ	พันธ์ตัวเอียด	กรรมการ
นางเสาวลักษณ์	เพชรขวัญ	กรรมการ
นางสาวแดง	สุวรรณ	กรรมการ
นางนันทวดี	เกษใหม่	กรรมการ
นางสาวจินตนา	แก้วมาก	กรรมการ
นางสุทิน	แก้วไกร	กรรมการ
นางสำปีหน๊ะ	ประทุม	กรรมการ
นายประไพ	ชาวผ่อง	กรรมการ
นายชูเกียรติ	กล้าศักดิ์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินโครงการ

#### ๖. คณะกรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวจีรารวรรณ	จิตร์วิจารณ์	ประธานกรรมการ
นางสาวสารภี	มาลีสุคนธ์	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพักตร์	แก้วทองคำ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ เบิกจ่ายเงินในโครงการ

## ๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร

นางสาวรมย์นลิน	กำลังรัมย์	ประธานกรรมการ
นางสาวสิริภรณ์	อนุสาย	กรรมการ
นางอุทัยทิพย์	จิตรมันัธรรม	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ตามกำหนดการ

## ๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

นางสาวภัทราภรณ์	เพชรจำรัส	ประธานกรรมการ
นางสาวจิราวรรณ	จิตรวิจารณ์	กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ	จันทร์ธา	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินงานและติดตามประสานงานเพื่อสรุปผลโครงการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม วันและเวลาดังกล่าว ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล)  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์